

Lá Thư Mục Vụ

Tôi vừa về đến nhà khoảng 5 tiếng khi ngồi trên bàn phím viết lá thư này. Những chuyện vừa xảy ra còn nóng hổi. Tiếng kèn các loại xe trên đường phố Việt Nam vẫn còn lừng bùng trong lỗ tai. Nóng nực và bụi bặm vẫn chưa được gột rửa. Nhưng cảm giác bình an khi về đến nhà đã giúp tôi hăng hái trở lại với công việc ngay dù một công thư chờ tôi đọc, cũng như việc chuẩn bị cho cuối tuần này buộc tôi phải làm việc.

Ngày 19 tháng 6 vừa qua là ngày chính thức bế mạc Năm Linh Mục trên toàn thế giới. Mỗi địa phận tổ chức ngày này khác nhau. Riêng Giáo Phận Long Xuyên và Tổng Giáo Phận Sài Gòn đánh dấu ngày này bằng thánh lễ truyền chức linh mục thật long trọng trước ngày bế mạc chính thức một tuần. Hai giáo phận này, mỗi giáo phận có 8 Tân Linh Mục được truyền chức, nâng tổng số tân linh mục lên 16 vị. Tôi về Việt Nam lần này là để tham dự lễ truyền chức của một trong 16 vị tân linh mục này. Và sau thánh lễ tạ ơn của các tân chức, tôi may mắn được tham dự ngày kỷ niệm 35 năm linh mục của cha xứ cũ của tôi. Đây là lớp linh mục được truyền chức tại Đại Chủng Viện Sài Gòn ngay sau 30 tháng 4 năm 1975. Sau lần truyền chức đó Đại Chủng Viện này bị đóng cửa mãi cho đến hơn 10 năm sau mới được chính thức mở cửa lại.

Nếu chúng ta có dịp hỏi các linh mục đã chịu chức 35 năm trước và các linh mục vừa chịu chức trong tháng sáu vừa qua ở các giáo phận là tại sao Chúa chọn cha làm linh mục ? Tôi chắc rằng không một linh mục nào có thể trả lời thoả đáng cho chúng ta lý do tại sao các vị được Chúa chọn làm linh mục. Chúa chọn các linh mục không theo tiêu chuẩn nào cả. Cũng như xưa Chúa chọn các tông đồ, các linh mục cũng có những cá tính khác nhau, những tài năng khác nhau, những mặt mạnh mặt yếu khác nhau, chẳng ai giống ai. Hơn nữa các linh mục, chẳng những không hơn những người khác mà họ cũng còn là những con người bình thường, với những yếu đuối rất đời thường, cũng như những đam mê và tham vọng rất đời thường như mọi người.

Thứ sáu tới này (9/07/10) Cộng Đoàn chúng ta được hân hạnh đón tiếp các linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam hiện đang làm việc cũng như tu học trong Tổng Giáo Phận Perth đến cùng tham dự Lễ Tạ Ơn dịp bế mạc Năm Linh Mục với chúng ta. Đây là dịp để chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta các linh mục để ban các bí tích cho chúng ta. Chức linh mục cao quý không phải vì bản thân người mang chức ấy, mà vì ơn gọi linh mục gắn liền với bí tích Thánh Thể, có nghĩa là gắn liền với bí tích nguồn của mọi bí tích. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 nhấn mạnh : *« Linh mục không phải chỉ là người nắm giữ một chức vụ, như những người mà mỗi xã hội cần đến để có thể thực hiện một số chức năng. Trái lại linh mục làm điều mà không phàm nhân nào có thể tự mình làm được : đó là nhân danh Chúa Kitô tuyên bố lời tha tội và qua đó, từ phía Thiên Chúa, thay đổi tình trạng đời sống chúng ta. Linh mục đọc những lời cảm tạ của Chúa Kitô trên lễ vật bánh và rượu, những lời truyền phép biến đổi bản thể, làm cho chính Chúa Phục Sinh, Mình và Máu Ngài hiện diện, và nhờ đó biến đổi các yếu tố của thế giới : đó là những lời mở rộng thế giới cho Thiên Chúa và liên kết với Ngài. Vì thế linh mục không phải chỉ là một ‘chức vụ’ nhưng là bí tích : Thiên Chúa dùng một người nghèo hèn để qua đó Ngài hiện diện và hoạt động cho con người. Quả thật Thiên Chúa rất táo bạo khi tự phó mình cho con người, và dù biết những yếu đuối của chúng ta, Chúa vẫn tin con người có khả năng hoạt động và hiện diện thay cho Ngài. Sự táo bạo này của Thiên Chúa là điều thực cao cả ẩn chứa bên dưới từ ‘chức linh mục’ » .*

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu Kitô vì đã ban cho chúng ta các linh mục để hoạt động và hiện diện thay cho Ngài cho đến tận thế. Chúng ta hãy dâng nhiều hy sinh, hãm mình, cầu xin Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm đời đời, ban ơn thánh hoá, gìn giữ các linh mục của Chúa đang hoạt động khắp nơi trên thế giới ; đặc biệt các linh mục Việt Nam trong tổng giáo phận này. Cùng với Đức Hồng Y Mudelin, Tổng Giám Mục Chicago, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục như sau:

‘Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẩn cầu cho các linh mục là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh ; những vị đang làm việc nơi đây vì danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài trong vùng đất truyền giáo xa xôi ; những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ với nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn ê chề, những vị trẻ tuổi và những vị già lão, những vị đau yếu và đang hấp hối ; cách riêng chúng con nhớ đến những vị đã góp phần đào tạo chúng con và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ ; xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần nhờ đó ơn Chúa được trao ban cho con người trong thế giới hôm nay’. Amen.

Lm Nguyễn Mộng Huỳnh